



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



การโยกย้ายนายแพทย์สุภัทร

ประเด็นสำคัญ

1. การเชื่อมโยงเป็นประเด็นการเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก. เว็บไซต์ผจก.

- นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ อดีต ส.ว.และสมาชิกพรรค พปชร. กล่าวถึง กรณีพรรคก้าวไกลขอให้ สร.ทบทวนคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร โดยคำนึงถึงผลของประเทศและประชาชน ว่า ควรให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ออกแถลงการณ์ว่า เข้าข่ายต้องห้ามตาม รธน.หรือไม่ ถือเป็นกร้าวท้วงคำสั่งย้ายของ สร.

2. ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งย้าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ประชาไท, isranews, nationtv) เพจ (ชมรมแพทย์ชนบท, เพจสื่อเดือน ข่าว)

- นายรุ่งเรือง ระหมันยะ ตัวแทนเครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมคนสงขลา ยื่นหนังสือถึง ผวจ.สงขลา ขอให้ระงับการลงนามในคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร และส่งกลับไปยัง สร. เพราะเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เป็นการกลั่นแกล้ง หากยังไม่มีความคืบหน้าพอใจ จะปักหลักปักค้างคืนหน้าศาลากลาง จ.สงขลา จนกว่าจะได้รับคำตอบ โดยได้จัดเวทีปราศรัย เดินรณรงค์รอบตลาดจะนะ และล่ำรายชื่อเพื่อขอให้ สร.ทบทวนคำสั่ง

- กลุ่ม ผอ.รพช. 7 จว.ภาคใต้ ร่วมกันมอบดอกไม้ให้กำลังใจ นพ.สุภัทร ในงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ณ รร.สงขลาภูพานาแกรนด์ แอนด์ สปา ด้าน นพ.รชชาติ ปัตตบุตร ที่ปรึกษาชมรมแพทย์ชนบทเขตภาคใต้ ฝากถึง รวมา.สร. ปลัดสร. หากให้ไปช่วยพัฒนารพ.สบ้าย้อย ควรไปช่วยราชการแต่ตำแหน่งยังอยู่ที่ รพ.จะนะ ไม่ใช่ย้ายด้วยความไม่เป็นธรรม หากคำสั่งย้ายสำเร็จจะทำให้การทำงานใน รพช.เปลี่ยนไป

- นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังใจดีมาก ขอบขอบคุณหน่วยงาน องค์กร ภาคประชาชน และชาวบ้านที่ให้การกำลังใจมาตลอด หากจะให้ย้ายไปสบ้าย้อยเต็มใจ แต่ต้องอยู่ภายใต้ความเป็นธรรม ไม่ใช่กลั่นแกล้ง จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นคำสั่ง หากคำสั่งมาก็พร้อมปฏิบัติตามเพราะยังคงเป็นข้าราชการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาไท เพจชมรมแพทย์ชนบท

- นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา ลงนามในหนังสือถึงปลัด สร. ให้พิจารณาทบทวนคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร ระบุว่า ทางจังหวัดได้รับหนังสือจากเครือข่ายรักความเป็นธรรม จ.สงขลา และชมรม อสม. อ.จะนะ จ.สงขลา ที่เห็นว่าคำสั่งไม่เป็นธรรม และเป็นการกลั่นแกล้ง

สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท

- นายบรรจง นะแส ที่ปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทย ระบุ หากตนเป็นรองปลัด สร. จะพิจารณาปัญหาการย้าย นพ.สุภัทร ดังนี้ 1) ออกประกาศให้ผู้ตรวจฯ มีอำนาจสั่งย้าย ผอ.รพช. ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการสาธารณสุขอย่างรุนแรง จะทำให้เกิดระบบประจวบประแจงขึ้นในหน่วยงาน 2) การย้าย นพ.สุภัทร ไปสบ้าย้อย มีโอกาสที่มือที่สามจะสร้างสถานการณ์ดักยิง ขับริชชน สร.ต้องรับผิดชอบ 3) สั่งการให้ยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว 4) ขอให้ผู้ตรวจฯ แก้อิฐประกาศที่จะย้ายเป็นไปรักษาการอีกตำแหน่งเหมือน ผอ.รพช. ในสงขลาอีก 3 ท่าน

- นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อดีตรองปลัดสร., ขึ้นชมและส่งกำลังใจถึง นพ.สุภัทร ระบุให้ฉายาว่าเป็น LITTLE BIG MAN ครั้งนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เป็น LITTLE GREAT DOCTOR พร้อมติดแฮชแท็ก #กรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนอง #วิญญูณแพทย์ชนบทไม่เคยตาย

- พญ.เพชรดี โอหาริกสุภัค แพทย์ รพ.น่าน อายุรแพทย์ดีเด่นจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ปี 2547 เผย หมอจุกี้เป็นคนทำงานแบบตรงไปตรงมา ช่วยรักษาคนไข้และสังคม สมควรได้รับการปกป้อง




บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว

- การที่ สร.มีคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร จากรพ.จะนะไปรพ.สบ้าย้อย ที่ห่างกัน 60 กม. ถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่ปกติ มีมวลชนบุกมาคัดค้านถึงหน้ากระทรวง คำสั่ง นพ.โอภาส ปลัดสร. ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงย้ายแค่แห่งเดียวจาก 800 กว่าแห่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล

- คำสั่ง สร. ย้าย นพ.สุภัทร สร.บอกเป็นระเบียบบริหารราชการปกติ ไม่ปกติ ตรงผู้ถูกย้ายเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบท ผู้คัดค้านกัญชาเสรีของฝ่ายการเมือง ป้ายนโยบายด้านสาธารณสุขในปี 2566 ที่มีรูปนายอนุทิน หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จึงถูกร้องว่าผิดระเบียบกต.หรือไม่ ที่ผ่านมาในกระทรวงแบ่งกันหลายก๊ก หมอกลุ่มเอ็นจีโอ/ กลุ่มชมรมแพทย์ชนบท ไม่ธรรมดา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ขยายเวลาจัดหาวัคซีนโควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, แนวหน้า, INN, thebangkokinsight, 77kaoded, isaranews, thaigov) - อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกประมุขฝ่ายบริหารราชการส่วนกลาง รมว.สาธารณสุข อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการจัดหาวัคซีนผู้ป่วยโควิด 19 และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันโรคโควิด 19 ของหน่วยบริการสุขภาพ โดย สป.สธ. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ฯ ถึงธ.ค. 2565 งบประมาณ 3,995.27 ล้านบาท 2. โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด 19 จำนวน 60 ล้านโดส (AstraZeneca) ปี 2565 ของกรมควบคุมโรค งบประมาณ 18,639.11 ล้านบาท ขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดเดือนก.ย. 2566 และให้กรมควบคุมโรคพิจารณาจัดหาวัคซีนในส่วนที่เหลือ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. เพื่อขยายการรองรับดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ขยายระยะเวลาโครงการ ฯ เป็นสิ้นสุด มิ.ย. 2566 และ 4. โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 mRNA เพื่อทำการทดสอบทางคลินิกในระยะที่ 1-3 และการผลิตเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน ให้ปรับแก้ไขข้อโครงการเป็น โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ChulaCov19 mRNA ที่ผลิตเองในไทย เพื่อทำการทดสอบทางคลินิก และการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 รุ่นสอง สำหรับสายพันธุ์ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง</p> <p>2. แคมเปญ "เตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ" สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ - แอสตราเซนเนกา ประเทศไทย ออกแคมเปญ "เตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ" เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคม ถึงความสำคัญของการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อวัคซีนได้น้อยกว่าคนทั่วไป รับมือกับโควิด 19 โดยการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทั้งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เพื่อให้สามารถออกไปใช้ชีวิตและได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่รักได้อย่างมั่นใจ</p> <p>3. สถานการณ์ต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, mcot, voicetv) - ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนรายงานว่า ขณะนี้ไม่พบการระบาดของโควิด 19 พุ่งสูงขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน และยังไม่พบสายพันธุ์ใหม่ การระบาดระลอกล่าสุดใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ผู้เสียชีวิตจากเคสสูงสุดที่ 4,300 ราย เมื่อ 4 ม.ค. ลดลงเหลือ 896 ราย เมื่อ 23 ม.ค. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus - รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมประกาศสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินของการระบาดของโควิด 19 วันที่ 11 พ.ค. นี้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight - FDA สหรัฐฯ เพิกถอนการอนุญาตให้ใช้ยา Evusheld ของ บ.แอสตรา ในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถรักษาโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 ได้</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>พิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, INN) - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (1 ก.พ.66) จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ในวาระที่ 2 ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยพิจารณาถึงมาตรา 11 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคกก.กัญชา กัญชง อยู่ในขั้นตอนการลงมติ หลังจากวันดังกล่าวเกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบและประธานสั่งปิดการประชุม</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>แก้กฎกระทรวงฯ ถือครองยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, pptv, hfocus, ch7, ch3plus, thereporters, deepsouthpost, isranews, newtv, mcot) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึง การแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อกำหนดบทลงโทษการถือครองยาเสพติดใหม่ กำหนดให้การถือครองยาบ้ามากกว่า 1 เม็ด ถือเป็นผู้ขาย ว่า คกก.การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจะมีการหารือในวันที่ 2 ก.พ. 2566 หากไม่มีปัญหาอะไร คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ได้ในวัน 7 ก.พ. 2566 รวมถึงมีความกังวลถึงความปลอดภัยของเยาวชนและผลกระทบต่อครอบครัว มากกว่ากรณีที่อาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตได้มากขึ้น โดยเฉพาะ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดยาให้กับ ปชช. ซึ่งเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยจะบริหารไม่ให้เกิดการทุจริต</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยช. กล่าวถึง กรณีรพ.สธ.ประกาศแก้กฎกระทรวงฯ ว่า ต้องรอดูผลการประชุมของคกก. การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แต่เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่สามารถบำบัดผู้เสพยาได้ทัน ส่วนประเด็นจะทำให้สถานการณ์การแก้ปัญหาเสพติดดีขึ้นหรือไม่ ไม่เกี่ยวกับ การแก้ปัญหาเสพติดจะต้องเป็นเรื่องยึดทรัพย์ แต่สถานการณ์ของคนติดยาต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟู ทั้งนี้ คนมียาบ้าเกิน 1 เม็ดแล้วถูกจับ ควรถูกส่งเข้าห้องขังถูกควบคุมตัว 48 ชั่วโมง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, pptv)</p> <p>-นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ หัวหน้าทีม กทม. พรรค กท. กล่าวถึง กรณี รมว.สธ. ประกาศสงครามยาเสพติด เป็นเจตนาที่ดี เชื่อว่าปชช.ทุกคนเห็นด้วยแน่นอน และขอให้มีการปราบปรามอย่างจริงจัง ควบคุมไปกับการให้ความรู้ ปชช.และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วย ส่วนเรื่องการออกหลักเกณฑ์ผู้เสพยาผู้ค้ายาบ้าใหม่จำนวนกี่เม็ด เป็นเรื่องของคกก.ควบคุมยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ที่ยังต้องเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>-รายการ ข่าวจบคนไม่จบ โดยพิธีกร อ้น ภูวนาท & แยก คำผกา คู่กันในเดือนนายอนุทิน ชาญวีร์กุล รองนายกฯ และรมว.สธ. ประกาศสงครามยาเสพติด พร้อมเตรียมลงนามประกาศสธ. กำหนดให้ผู้ครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ด เท่ากับว่าเป็นผู้จำหน่าย ว่า คิดว่าคุณอนุทินเข้าใจผิดว่าการกระทำแบบนี้จะได้ใจและได้คะแนนเสียง ซึ่งผลออกมาในทางตรงกันข้าม และไม่คิดว่าจะทำได้ เพราะเป็นกฎหมายที่ต้องผ่านสภา สิ่งที่จะบอกคุณอนุทินคือ กระบวนการสาธารณสุขที่ดูแลผู้เข้าเสพยาติดยาในไทยมาตลอด 4 ปีคืออยู่แล้ว อย่าไปเปลี่ยน ให้ดูแลเรื่อง พ.ร.บ.กัญชาในรัฐบาลหน้าดีกว่า และอยากให้ยกเลิกเรื่องผู้ครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ดเป็นผู้จำหน่าย</p>	
<p>กรมควบคุมโรคเผยฝุ่น PM 2.5 ปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., ไทยโพสต์, thebangkokinsight, thereporters, thailandplus, mcot, prd)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้หลายพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยกลุ่มเสี่ยงเกิดการเจ็บป่วยรุนแรง ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหืด ภูมิแพ้ แนะนำประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง</p>	
<p>เตือนสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายต่อสุขภาพรอบด้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, มติชน, thebangkokinsight, tnn, mono29, prd, thailandplus, mcot, plewseengern)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีสังคมออนไลน์แชร์ข้อมูลว่าสารนิโคตินเป็นสารเคมีที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย และผู้ที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาวจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ สารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารพิษอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งคนที่สูบและคนที่อยู่รอบข้างที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาว ย้ำอย่าหลงเชื่อว่ายูรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้เลิกบุหรี่ได้</p>	
<p>นำสุนัขบำบัด เยียวยาจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., mcot, hfocus)</p> <p>- นพ.อดิศักดิ์ ภัตตาตั้ง ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ นำสุนัขบำบัด (Pet Therapy) ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเลือกสำหรับผู้ป่วย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งผู้ดูแลที่มีความรักและผูกพันกับสัตว์เลี้ยง ได้ผลิตเพลิน ผ่อนคลายและเบี่ยงเบนความรู้สึกจากความทุกข์ทรมาน โดยสุนัขเป็นสัตว์ที่นิยมนำมาใช้ในการบำบัด โดยเฉพาะในต่างประเทศ</p>	
<p>พบสารประกอบของปรอทและสารสเตียรอยด์ ในครีมหน้าใสพิววย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, js100, thereporters, thailandplus)</p> <p>- อย. ได้ดำเนินการตรวจสอบ และทำการซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าออนไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก ชื่อ “P.Y. Shop - ครีมหน้าใสพิววย” และส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ พบ ผสมสารประกอบของปรอท และสารสเตียรอยด์ ซึ่งเป็นสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง เตือนประชาชนซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน</p>	
<p>เตือนกิน'ดับสด'เสี่ยงติดเชื้ออันตรายถึงชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนกินดับสดไม่สะอาด เสี่ยงติดเชื้อ และเกิดพยาธิต่างๆ หากเป็นดับหมู อาจทำให้เสี่ยงรับเชื้อแบคทีเรียได้ พร้อมแนะทุกเมนูควรปรุงด้วยความร้อนให้สุกอย่างทั่วถึง ด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เซลเซียสขึ้นไป นานอย่างน้อย 5 นาที</p>	
<p>เปิดบริการหน่วยไตเทียม2 และคลินิกตรวจทางไกลผู้สูงอายุ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, NNT, Saymathai) -พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดหน่วยไตเทียม 2 รพ.กำแพงเพชร เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีช่องทางในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น และ Kick off เปิดบริการคลินิกผู้สูงอายุ เนื่องในโครงการของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ณ ห้องคลินิกผู้สูงอายุ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก ตึก 60 ปี โดยมีระบบ Telemedicine คลินิกตรวจทางไกล โดยผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางมาพบแพทย์ และบริการจัดส่งยาถึงบ้าน</p>	
<p>โครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, tcijthai) - นายพงษ์ศักดิ์ ธีรรัตน์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาพระดับจังหวัด สสส. เปิดเผยภายในงานเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาพในประเทศไทยว่า จากผลสำรวจ “โครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย” เมื่อเดือนพ.ย. 2565 พบหลายประเด็นที่ควรเร่งหาแนวทางลดปัญหา โดยเฉพาะด้านสุขภาพทางจิต หลังพบมีความเครียดสะสมเพิ่มขึ้น รวมถึงมีความคิดอยากฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 4 ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษาได้รับรู้และเริ่มวางแผนจัดการเพื่อให้นิสิตนักศึกษามีสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ มีศักยภาพพร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศ</p>	
<p>ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา เติบโตขึ้น ว่าที่นายกแพทยสภา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, มติชน) - ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2566-2568 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2566 ด้วยคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 6,091 คะแนน เนื่องด้วยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทรงคุณวุฒิ เป็นปราชญ์ และมีคุณูปการเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ไทย และถูกจับตามองว่าอาจเป็นนายกแพทยสภาคนต่อไป ซึ่งจะประกาศผลหลังวันที่ 2 ก.พ. 2566</p>	